

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล.
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง พิจารณา

๔.๖ เรื่อง ข้อเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์ในการนำเข้าผลงานในระบบ DPBP ในกรณีที่ประกาศสถาบัน
ไม่ได้กำหนดชัดเจน (เพิ่มเติม)

สรุปสาระสำคัญ

ตามที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการเวียนแจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อเสนอ
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการนำเข้าผลงานในระบบ DPBP ในกรณีที่ประกาศสถาบันไม่ได้กำหนดชัดเจน ไปแล้วนั้น
ทั้งนี้ มติที่ประชุมได้ตกลงสาระสำคัญในข้อความ ดังนั้น เพื่อให้มติที่ประชุมมีเนื้อหาครบถ้วน จึงขอเพิ่มเติม
มติที่ประชุมเฉพาะส่วน ดังนี้

(เดิม) **มติที่ประชุม ๒. กรณีผลงานที่เป็น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ วรรณกรรม ตำรา
และหนังสือ**

“เห็นชอบ ให้ใช้ผลงานที่จดแจ้งผ่านสถาบันเท่านั้น หากต้องการนำมาใช้
เป็นผลงานในระบบ DPBP จะต้องโอนสิทธิให้กับสถาบัน ทั้งนี้ จะต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕”

ให้ยกเลิกและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

๒. กรณีผลงานที่เป็น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ วรรณกรรม ตำรา และหนังสือ

ให้ใช้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ดำเนินการจดทะเบียน/จดแจ้ง ในนามสถาบันเท่านั้น ในกรณี
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียน/จดแจ้ง ในนามสถาบัน และหากต้องการนำมาใช้เป็น
ผลงานในระบบ DPBP จะต้องโอนสิทธิให้กับสถาบัน โดยต้องผ่านการพิจารณากันกรองและเห็นชอบ
จากสถาบันหรือคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้งก่อน ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่ม
พิเศษ จากผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคิดภาระงาน ค่าจ้างแบบพิเศษ และเงินเพิ่ม
พิเศษ จากผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นพิจารณา

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาหลักเกณฑ์ในการนำเข้าผลงานในระบบ DPBP ในกรณีที่
ประกาศสถาบันไม่ได้กำหนดชัดเจน

มติที่ประชุม ๒. กรณีผลงานที่เป็น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ วรรณกรรม ตำรา และหนังสือ เห็นชอบ ให้ใช้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ดำเนินการจดทะเบียน/จดแจ้ง ในนามสถาบันเท่านั้น ในกรณีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้ดำเนินการ จดทะเบียน/จดแจ้ง ในนามสถาบัน และหากต้องการนำมาใช้เป็นผลงานในระบบ DPBP จะต้องโอนสิทธิให้กับสถาบัน โดยต้องผ่านการพิจารณากลับกรองและเห็นชอบ จากสถาบันหรือคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้งก่อน ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล.
เห็นชอบ วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต ศรีรัตน์นะ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานาบุคลากร
กรรมการและเลขานุการ